



งาน/กิจกรรม/โครงการ...ที่กำลังจะดำเนินการในเดือนถัดไป

๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหากัญชาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ทรัพย์สินในเขตชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง จึงขอให้ช่วยสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันด้วย

๒. วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี

หากท่านได้รับปัญหาในการบริการ หรือไม่ได้รับความสะดวก
จากเจ้าหน้าที่ โปรดแจ้งสายด่วน
นายเสนียน แผงจ่าย นายก อบต. ๐๘-๖๘๓๗-๙๘๓๒
นายอุทัย มีชัย ปลัด อบต. ๐๘-๑๕๙๓-๕๐๖๑
โทร ๐๔๕-๕๒๓๙๑๘ , โทรสาร ๐๔๕-๕๒๓๙๑๘

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



**เอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
เดือน มีนาคม 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่**



วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเสนียน แผงจ่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มอบหมายให้ นายสงคก้า เสวียงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

ครบเวลา ๑ เดือนอีกแล้วที่จะต้องประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงจะเข้าสู่ฤดูแล้ง จึงฝากทุกท่านให้ดูแลและรักษาสุขภาพด้วย



สรุปการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ

งานศึกษาและวัฒนธรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 06.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยนายเสนียน แผงจ่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ประชาชนในเขตตำบลห้วยไร่ ร่วมแห่พัตยศชั้นเอกของ พระครูไพฑูริย์ สมณกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธวนาราม บ้านโคกช้างมะนาย-ห้วยนาขบวนแห่เริ่มจากประตูทางเข้าบ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 5 ถึงวัดป่าสุทธวนาราม บ้านโคกช้างมะนาย-ห้วยนา โดยมีผู้ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมาก



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเสนียน แผงจ่าย ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ร่วมโครงการกิจกรรม "วัน อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2560" ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ทั้งนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดเส้นทาง อบต. ห้วยไร่-ธนาศาร ธกส. สาขาตำบลห้วยไร่ ตามนโยบาย "ประเทศไทยไร้ขยะ" และจังหวัดสะอาด ด้วยความพร้อมเพรียงกัน



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ร้อยรักเพื่อน อปพร.)

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 วัน อปพร.ประจำปี พ.ศ. 2560 นายเสกษิณ พงษ์จำเริญ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.ห้วยไร่ เจ้าหน้าประจำศูนย์ และสมาชิก อปพร. ทุกท่าน ได้รับมอบหมายจากทางศูนย์ ให้ไปออกฝึกซ้อมการฝึกซ้อม ฝึกซ้อมการปฏิบัติภารกิจ รักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกัน ถือเป็นขวัญกำลังใจให้กับ นายคำพอง กางบุตร สมาชิก อปพร. ตำบลห้วยไร่ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 3 ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา การนี้ทางสถานีวิทยุ จักร์ป้องกัน ประชารา อปพร.ตำบลห้วยไร่ ประชารา อปพร.ทุกหมู่บ้าน และเจ้าพนักงานป้องกันฯ เปียกตัวบ่งชี้ให้การช่วยเหลือในวงษ์



งานประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้จัดให้มีการบริการแก่ประชาชนหรือหน่วยงานที่ติดต่อราชการ ณ ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ด้วยความเป็ชธรรมและเสมอภาคในทุกระดับที่พึงมี โดยได้จัดทำบัตรคิวไว้ให้บริการเข้ารับบริการในเขตต่างตามลำดับ **พร้อม** ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ที่เหมาะใช้บริการทั้งในศูนย์ฯ และเข้าศึกษาข้อมูลทั้งทางโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ที่หน่วยงานได้จัดทำและที่ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น และชุมชนของเขตหมู่บ้านได้อีกทางคือ www.huayrai.go.th หัวข้อ งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โครงการ

ท่านที่มติดตลาราชการในศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มีปัญหาให้แก้หมบหรือแจ้ง

1. ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	045-523918
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	08-1593-5061
3. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่(1)	09-4276-9215
4. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่(2)	06-5078-1205
5. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	08-6877-9872



งานศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกษิณ พงษ์จำเริญ นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการจัดงานวันเด็กที่ต่นอย ประจำปีการศึกษา 2559 และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กที่จบการศึกษาในหลักสูตรปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมด้วยบุคลากรกองการศึกษา ศาสตร์และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ผู้ปกครองเด็กได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ เป็นจำนวนมาก



สารานุกรมมาฝาก.....

วิธีแก้อาการเมารถง่าย แบบได้ผลจริง เว็ชหัตว์ คลื่นไส้ขณะเดินทางป้องกันอย่างไรดี

1. พยายามนั่งรถบริเวณส่วนหน้าของรถ ประสาทส่วนต่างๆ ของเราจะได้รับรู้ถึงจังหวะการเคลื่อนไหว รวมถึงอาการโคลงเคลงของรถได้ จากการทดลองพบว่าวิธีนี้ช่วยให้ผู้โดยสารมีอาการลดลงได้อย่างมาก ทั้งนี้ก็เพราะประสาทของเรารับรู้ความเคลื่อนไหวของรถ และปรับตัวตามนั่นเอง
2. ห้ามอ่านหนังสือ หรือเล่นโทรศัพท์ในขณะที่กำลังนั่งรถ ทั้งนี้ก็เพราะจะทำให้ประสาทหรือสมาธิของเราจดจ่ออยู่ที่ตรงข้างหน้าเท่านั้น และอาการที่ตามมาก็คือร่างกายปรับตัวตามการเคลื่อนไหวของรถไม่ได้ อาการเมารถจึงมักจะเกิดขึ้นกับคนที่มพฤติกรรมอ่านหนังสือ/เล่นโทรศัพท์บนรถ ดังนั้นในขณะที่นั่งรถ เราจึงไม่ควรจ้องหรือเพ่งอะไรอยู่ที่จุดเดียว และพยายามมองวิวทิวทัศน์ภายนอกบ่อยๆก็จะช่วยลดอาการลงได้

3. จิบหรือดื่มน้ำอัดลมในปริมาณพอเหมาะ วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่รู้สึกมวนท้องมากๆ เพราะน้ำอัดลมจะไปช่วยขับดันกรดในกระเพาะออกมา สามารถลดอาการมวนท้องลงได้พอสมควร และนอกจากนี้ ผู้ที่มีอาการมวนท้องควรสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ในระหว่างที่เกิดอาการ ซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยให้ความรู้สึกวิงเวียนนั้นลดลงได้ค่ะ
4. ยาหม่อง ยาดม ยาหอม ช่วยทานได้ เมื่อเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ลองหยิบขึ้นมาสูดดมจะช่วยบรรเทาอาการได้ดีทีเดียว
5. กินยาน้ำแกมมา เช่น ไดเมนไฮดริเนต (Dimenhydrinate) ปัจจุบันยาประเภทนี้มีมากมายตามร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไป เหมาะสำหรับคนที่เริ่มมีอาการเมารถเกิดขึ้น ยาดมนี้จะช่วยปรับความสมดุลของระบบประสาท ช่วยให้ร่างกายปรับตัวตามการเคลื่อนไหวหรือโคลงเคลงของรถ และขณะที่ยาดมนี้กำลังออกฤทธิ์ จะทำให้ผู้ที่รับประทานเกิดอาการง่วงซึม แนะนำให้หลับไปเลยก็ได้ครับ เพราะการนอนหลับระหว่างการเดินทางก็เป็นการแก้อาการเมารถชนิดหนึ่งเช่นกัน
6. รับประทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่นมะม่วง มะดัน หรือมะขาม ซึ่งรสเปรี้ยวจากผลไม้ชนิดนี้สามารถช่วยลดอาการเมารถหรือวิงเวียนลงได้พอสมควร แต่แนะนำว่าอย่ากินเยอะ เพราะจะเกิดกรดในกระเพาะ และทำให้ท้องเสียได้ ทั้งนี้แย้มยกว่าเมารถอีกนะค่ะ



ประโยชน์ของกระเทียม

กระเทียม เป็นพืชชนิดหนึ่งที่เรานำมาประกอบอาหารทั้งใบและหัว นอกจากนั้นยังเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถที่จะรักษาโรคได้หลายชนิด ซึ่งหลายคนยังไม่รู้ว่ากระเทียมนั้นมีประโยชน์มากมาย แม้จะมีกลิ่นที่ฉุนและมีรสเผ็ดก็ตาม ในทางตำรายาโบราณได้กล่าวถึงการใช้กระเทียมในการรักษาโรคต่างๆมานานแล้วไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นที่อื่นจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีการใช้งานในหลายที่เช่นกัน แม้กระทั่งใช้เพื่อกันผีหากเราดูหนังฝรั่งบางเรื่องจะให้เห็นผีดูดเลือดแต่ทั้งนี้ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณกระเทียมสามารถรักษาใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน และนำไปแปรรูปเป็นยาชนิดอื่นและมีรูปแบบต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการกิน ทางกรมแพทยในโบราณถือได้ว่าเป็นยาดีที่รักษาโรคได้มากมาย